



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการ
รับสมัครและให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ประกาศเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครหรือเสนอชื่อแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ดังนี้

๑. นายพิทักษ์ สถิตววรรณะ

ทั้งนี้ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จากเดิมวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่/เดือน/ปี	กิจกรรม
๒๒ สิงหาคม ๖๐	<p>นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p> <p>- เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๑๕ น. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อรายงานตัวต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ณ ประชุมกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่สำนักงานอธิการบดี (หากไม่มีรายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)</p> <p>- เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนสำนัก รวมถึงแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหา และประชาชน ในรูปแบบ Power Point เวลาไม่เกินคนละ ๓๐ นาที (พร้อมสำเนา Power Point จำนวน ๕ ชุด) และตอบข้อซักถามไม่เกิน ๒๐ นาที</p> <p>ดำเนินการสรรหา ณ ห้องประชุมกนิรี ศูนย์พัฒนาบุคลากร สงขลา โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวนไม่เกินสามคน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย</p>
๒๕ ส.ค. ๖๐	<p>สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p>